

## 4 Thái Bình

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

cuộc họp. Các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và UBND thành phố Thái Bình dự họp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) cho người dân mua nhà tại các dự án khu đô thị, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, tổ chức nhiều cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc. Đến nay, tổ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp phối hợp cùng các chủ đầu tư rà soát, tổng hợp, phân loại các trường hợp chưa hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận; hướng dẫn

chủ đầu tư và người mua nhà hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận; lập biên bản giao nhận hồ sơ trực tiếp với người mua nhà, tập trung vào một số khu đô thị có lượng hồ sơ còn tồn tại lớn như khu đô thị Trần Hưng Đạo, khu đô thị Trần Lãm, khu đô thị Kỳ Bá. Hiện có tổng số 2.843 lô đất theo quy hoạch, sau khi rà soát, phân loại xác định có 2.341 lô đất đủ điều kiện lập hồ sơ để nghị cấp giấy chứng nhận; 502 lô đất chưa đủ điều kiện lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận do chưa xây dựng hoặc xây dựng phần móng, vắng chủ không liên hệ được để kê khai hồ sơ, người mua nhà nợ nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư, vì phạm quy hoạch... Đến ngày 18/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện hồ sơ để nghị cấp giấy chứng nhận cho 1.935/2.341 lô đất đủ điều kiện lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận; ký giấy chứng nhận được

1.405/1.935 lô đất đủ điều kiện lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận; đang hoàn thiện, viết giấy chứng nhận 530/1.935 lô đất...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo tóm tắt nội dung điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Hoàng Diệu. Việc điều chỉnh trên để phù hợp với định hướng phát triển của thành phố Thái Bình, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong quy hoạch, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa; định hướng không gian kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong ranh giới điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tổng thể không gian, kiến trúc cảnh quan khu vực; làm căn cứ pháp lý để quản lý, xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, lập và triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ

lực của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố và các ngành trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc

đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho người dân mua nhà tại các dự án khu đô thị. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định mục tiêu đến ngày 31/10/2017 sẽ hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận cho người dân mua nhà tại các dự án khu đô thị là không thay đổi. Để thực hiện được mục tiêu này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND thành phố khẩn trương hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho 2.341 trường hợp đủ điều kiện trước ngày 25/10/2017; đối với những trường hợp còn lại, tiếp tục xem xét, giải quyết, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành vụ lý vụ xong mà... Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình làm tốt công tác tuyên truyền để 2.341 trường hợp đủ điều kiện khẩn trương mang hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi

trường để được cấp giấy chứng nhận.

Đối với điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Hoàng Diệu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành, UBND thành phố, đơn vị tư vấn thiết kế tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, hoàn thiện và trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất... Khu đô thị Hoàng Diệu thống nhất nguyên tắc từ trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh đến khu dân cư đều theo hướng của Tượng đài “Bác Hồ với nông dân”, nhìn ra sông. Theo đó, bên hữu của cầu Vũ Đồng thì Quảng trường Thái Bình, Tượng đài “Bác Hồ với nông dân”, Tháp Thái Bình sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp. Bên tả của cầu Vũ Đồng nhìn ra sông thì bố trí trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh nằm ở khu riêng với hướng mở phía trước là đất dự trữ, công viên cây xanh...

### THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 19/10, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ thứ 16 tháng và cho ý kiến vào dự thảo các kế hoạch giám sát một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe dự thảo kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện lời hứa của thủ trưởng các sở, ngành tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI tại một số sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố. Mục đích của việc giám sát nhằm đánh giá những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; kiến nghị các

cơ quan chức năng, các cấp có giải pháp khắc phục để thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, hiệu quả việc thực hiện lời hứa trong thực thi công vụ của thủ trưởng các sở, ngành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã nghe dự thảo kế hoạch giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, xác định những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc

các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và nâng cao hiệu quả trong công tác tổ chức biên chế; việc quản lý, sử dụng tiền và tài nguyên, tài sản nhà nước. Thông qua giám sát việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 sẽ giúp Thường trực HĐND tỉnh đánh giá đúng công tác triển khai thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến theo kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2017; kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, phương án xử lý và kiến nghị giải pháp phân bổ vốn bảo đảm sử dụng nguồn vốn hiệu quả...

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến về thành phần tham gia đoàn giám sát, các nội dung giám sát, các đơn vị dự kiến sẽ giám sát, thời gian và phương thức giám sát ...

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo các kế

hoạch giám sát. Đồng chí khẳng định những nội dung Thường trực HĐND tỉnh giám sát lần này rất quan trọng, yêu cầu việc xây dựng đề cương giám sát phải ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm và đi thẳng vào các nội dung, vấn đề cần giám sát, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Nội dung giám sát cụ thể và lựa chọn đơn vị giám sát do các đồng chí trưởng đoàn giám sát quyết định. Đối với giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí đề nghị tập trung giám sát những vấn đề cử tri đã nêu tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI xem đến nay đã giải quyết chưa, nếu chưa giải quyết thì nguyên nhân tại sao và hướng khắc phục thế nào? Về giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tập trung giám sát thời điểm năm 2015 và xem đơn vị được kiểm toán đến nay đã thực hiện các nội dung kết luận mà Kiểm toán Nhà nước yêu cầu thực hiện chưa, nếu chưa thực hiện thì yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

tỉnh đề nghị Văn phòng HĐND

tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh rà soát lại danh mục các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến, lấy đó làm căn cứ tập trung giám sát các dự án tiến độ triển khai chậm hoặc khối lượng thực hiện ít, xác định rõ nguyên nhân do đâu, hướng khắc phục thế nào? Đồng chí cũng thống nhất về thành viên các đoàn giám sát, trung dựng các đại biểu HĐND tỉnh thuộc các ban của HĐND tỉnh tham gia các đoàn giám sát. Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chuẩn bị tài liệu liên quan đến nội dung giám sát; xây dựng lịch giám sát gửi thành viên các đoàn giám sát, các đơn vị được giám sát và các sở, ngành, đơn vị liên quan; đơn đốc các đơn vị được giám sát gửi báo cáo đúng thời gian quy định, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ các đoàn giám sát. Dự kiến, Thường trực HĐND tỉnh sẽ hoàn thành các nội dung giám sát trong tháng 11/2017 để báo cáo tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI.

**NGUYỄN HÌNH**

### BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN 94...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh dự hội nghị.

Quý III/2017, Ban Chỉ đạo thực hiện Thông báo Kết luận 94 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Cấp ủy các cấp và Ban Chỉ đạo đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình, nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh... Thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Quý IV/2017, Ban Chỉ đạo đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng,

văn hóa và các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị thời gian tới Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị thành viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó tập trung vào cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên, công nhân, giới văn nghệ sĩ... Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong

công tác quản lý, sử dụng thông tin và đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc hại trên mạng internet. Làm tốt công tác nắm tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân và định hướng tư tưởng trước những vấn đề có liên quan đến sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tích cực phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là thực hiện kỷ luật đảng nội, không để nảy sinh những khuynh hướng, quan điểm sai trái để các thế lực thù địch lợi dụng. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội; tham gia

xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền; tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ngành chuyên môn xây dựng quy chế phát ngôn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, không tham gia bình luận các thông tin trái chiều và không đưa thông tin sai sự, thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình tăng thời lượng tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phân bác lại những thông tin không đúng, sai sự thật về tỉnh, đấu tranh với các luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

### HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN KIẾN XƯƠNG Trao nhà tình thương cho phụ nữ nghèo

Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, sáng ngày 19/10, Hội LHPN huyện Kiến Xương tổ chức lễ khánh thành và trao nhà tình thương cho chị Lê Thị Suốt, thôn Tân Ấp 2, xã Minh Tân (Kiến Xương) thuộc diện hộ nghèo.

Chị Suốt có hoàn cảnh éo le, thường xuyên ốm đau, kinh tế gia đình gặp khó khăn, nhà ở dột nát. Được sự quan tâm, giúp đỡ của Hội LHPN huyện và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Minh Tân, anh em họ hàng, nhân dân thôn Tân Ấp 2 hỗ trợ kinh phí, ngày công, Hội LHPN xã tin cậy cho chị Suốt vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội theo chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Ngày 10/8/2017, địa phương tổ chức khởi công xây nhà tặng gia đình chị. Công trình có diện tích hơn 40m², được xây dựng kiên cố với tổng kinh phí 150 triệu đồng giúp gia đình chị có nơi ở vững chắc. Trong lễ khánh thành và trao nhà, Hội LHPN huyện Kiến Xương đã trao số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Minh Tân tặng quà chia sẻ niềm vui và động viên chị Suốt yên tâm ổn định cuộc sống, phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

**KHẮC DUẤN**

*Thứ sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2017*

### GẶP MẶT ĐẠI BIỂU...

(*Tiếp theo trang 1*)

cùng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, trọng tâm là về phát triển kinh tế tư nhân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị đội ngũ nữ doanh nhân trong tỉnh nắm vững xu hướng phát triển của thị trường, nâng cao năng lực quản lý, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, tăng cường liên kết, hợp tác trong đấu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường... Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Phát huy phẩm chất tư lực, tư cường, vượt mọi khó khăn, vươn lên khẳng định mình, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cùng địa phương giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người lao động và đóng góp cho ngân sách địa phương.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh đã tặng hoa và quà cho các đại biểu nữ doanh nhân.

### KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP...

(*Tiếp theo trang 1*)

thông tin, trao đổi về tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của giáo viên và học sinh; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị của tỉnh, ngày truyền thống của ngành Giáo dục; phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo là đòn bẩy để sự nghiệp giáo dục và đào tạo sẽ ngày càng có nhiều bước tiến hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị hai cơ quan phối hợp xây dựng bộ tiêu chí gốc có tính định hướng khung để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo đến các cơ quan, đơn vị, trường học, giáo viên và học sinh; bộ phận giúp việc thường xuyên thực hiện các buổi sơ kết theo giai đoạn để từ đó rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng hoạt động cho giai đoạn tiếp theo.

### DỰ KIẾN GẮN 200 DOANH NGHIỆP...

(*Tiếp theo trang 1*)

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2017 là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lớn trong hoạt động thương mại, dịch vụ của tỉnh nên cần tập trung cao về nguồn lực, nhân lực, vật lực, trí tuệ để hội chợ thành công. Các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện tốt từ công tác chuẩn bị, hội nghị, hội thảo đến bảo đảm an ninh trật tự... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất cao việc tổ chức hội thảo, hội nghị ngay tại khuôn viên hội chợ, tuy nhiên phải lưu ý bảo đảm được cơ sở vật chất, mặt bằng, chất lượng và nội dung hội nghị. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Công Thương trong việc mời gọi các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp tham gia hội chợ. Phía đơn vị đăng cai tổ chức cần triển khai các hoạt động, chương trình ca nhạc có chất lượng, để ấn tượng tốt đối với du khách trong và ngoài nước.

### TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị tập trung rà soát toàn bộ nội dung kế hoạch từ đầu năm, trên cơ sở đó tổ chức hoàn thành sớm, đạt chỉ tiêu đề ra. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Tập trung chỉ đạo các thành viên trong khối dân vận thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tư tưởng nhân dân, nhất là những nơi tiềm ẩn phức tạp. Tiến hành làm việc với một số cơ sở về tình hình nhân dân, những khó khăn, vướng mắc, bắt cập trong triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách, cơ chế của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo, đơn đốc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác tin ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền chỉ đạo các ban, ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền cơ sở tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp liên quan đến tin ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Tổ chức hội nghị gặp mặt đảng viên cơ đạo tiêu biểu năm 2017...

● Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2017), vừa qua, trên cơ sở đề nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận Trung ương đã có quyết định tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho 20 cá nhân trong tỉnh.

Đây là phần thưởng cao quý để ghi nhận công lao và những cống hiến cho công tác dân vận của Đảng đối với cán bộ làm công tác dân vận, công tác vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức trao kỷ niệm chương cho 2 đồng chí là lãnh đạo các ngành của tỉnh. Đối với các cá nhân còn lại, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ phối hợp với các huyện, thành phố trao tại cơ sở.

### THAIBINH SEED Tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam

Sáng ngày 19/10, Công đoàn bộ phận Văn phòng và Nhà máy thuộc Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinH Seed) tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Hiện nay, tổng số nữ công nhân, viên chức lao động của Văn phòng và nhà máy của ThaiBinH Seed là 59 người. Trong đó, 6 chị có trình độ thạc sĩ, 37 chị có trình độ đại học, 16 chị có trình độ cao đẳng, trung cấp. Nhiều chị đã và đang nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Công ty. Các chị luôn năng động, sáng tạo trong công việc, góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các chị còn luôn làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ trong gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống tự hào của phụ nữ Việt Nam; nghe tuyên truyền về sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Nhân dịp này, nữ công Công đoàn bộ phận Văn phòng và nhà máy đã quyên góp tiền vào quỹ niều vàng để ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt.

**NGỌC MAI**

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG